

THÔNG BÁO

V/v đính chính một số nội dung của thông báo số 758/TB-HVQLGD ngày 27/11/2024

Ngày 27/11/2024, Học viện Quản lý giáo dục ban hành thông báo số 758/TB-HVQLGD về việc nộp luận văn thạc sĩ của học viên khóa 26 (2022-2024) ngành quản lý giáo dục. Học viện Quản lý giáo dục đính chính như sau:

II. Hồ sơ chuẩn bị cho bảo vệ luận văn

- Hồ sơ chuẩn bị cho bảo vệ luận văn:

+ Kết quả kiểm tra trùng lặp dữ liệu đảm bảo theo quy định (*Trung tâm CNTT-TV kiểm tra và cung cấp cho học viên*).

+ Đơn xin bảo vệ luận văn Thạc sĩ (*theo mẫu*).

+ Giấy đề nghị cho phép học viên bảo vệ luận văn (*theo mẫu*).

+ Bản nhận xét quá trình học tập của học viên (*theo mẫu*).

+ Lý lịch khoa học (*theo mẫu*). (Lưu ý khai lý lịch: mục nào không có phải ghi rõ không, không để trống, phải có dấu giáp lai giữa các tờ).

+ Bản sao văn bằng, Chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam qui định tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện quản lý giáo dục số 616/QĐ-HVQLGD ngày 23/6/2022 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài

+ Bằng tốt nghiệp đại học bản sao công chứng nhà nước (*bằng ĐH đã nộp dự thi đầu vào*).

- Hồ sơ tốt nghiệp:

+ Phiếu đăng ký tốt nghiệp (*theo mẫu*).

+ Giấy khai sinh bản sao công chứng nhà nước (trong trường hợp mất Giấy khai sinh, học viên có thể dùng bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân để thay thế).



Hồ sơ chuẩn bị bảo vệ và Hồ sơ tốt nghiệp để theo thứ tự trên (tách riêng 2 bộ), nộp cùng luận văn, mỗi loại giấy tờ trong hồ sơ nộp 01 bản. Không nhận luận văn nếu thiếu bất kỳ một loại giấy tờ trên. (Các biểu mẫu trên gửi kèm thông báo này trên trang website: <http://naem.edu.vn>)

Trên đây là định chính thông báo về việc nộp luận văn thạc sĩ của học viên khóa 26 (2022-2024) ngành quản lý giáo dục để các học viên thạc sĩ khóa 26 biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Học viên CH như trên,
- Phòng KH - TC, TT TT - TV (để phối hợp);
- Lưu TCHC, P.QLĐT-GDCT&CTSV.


TS. Phan Hồng Dương

